



ที่ สธช. ๐๑ / ว. ๑๖๓๕

สภาการสาธารณสุขชุมชน
๘๘/๒๐ อาคาร ๕ ชั้น ๕ ตึก สป.สธ.
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือสภาการสาธารณสุขชุมชน ด่วนที่สุด ที่ สธช.๐๑/ว.๑๐๗๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาชิกและผู้สนใจจากหน่วยงานในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรม “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” ไปแล้วนั้น

สภาการสาธารณสุขชุมชนมีเหตุจำเป็นที่จะต้องปรับแก้กำหนดการการอบรมดังกล่าวในบางหัวข้ออบรม จึงปรับขอแจ้งการปรับแก้กำหนดการอบรม ดังนี้

๑. ปรับตารางอบรมในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ จากเดิมหัวข้อ “Health Literacy ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับนักสาธารณสุข” เป็นหัวข้อ “สถิติประยุกต์สำหรับนักสาธารณสุข”

๒. ปรับตารางอบรมในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ จากเดิมหัวข้อ “สถิติประยุกต์สำหรับนักสาธารณสุข” เป็นหัวข้อ “Health Literacy ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับนักสาธารณสุข”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่านทราบด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล บางชวด)

นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน

สำนักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน

โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๙๑๘๖

โทรสาร. ๐ ๒๕๕๑ ๙๑๘๗

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๒/ ว ๔๓๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

๒. โครงการอบรมฯ พร้อมกำหนดการ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชนได้ดำเนินการจัดโครงการอบรม เรื่อง “อบรมเพื่อพัฒนาความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน บุคลากรสาธารณสุขที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ได้พัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความรู้ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ได้รับความรู้และสร้างความเข้าใจในหัวข้อการเรียนรู้ ๙ หัวข้อการเรียนรู้ ดังนี้ Health literacy ความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับนักสาธารณสุข บทบาทนักสาธารณสุขกับการปฏิบัติงานอนามัยชุมชน สถิติประยุกต์สำหรับนักสาธารณสุข ความรู้พื้นฐานด้านระบาดวิทยา การควบคุมป้องกันโรคและการสอบสวนทางระบาดวิทยา การพัฒนาผลงานนักสาธารณสุขด้วยการวิจัย แนวทางการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและหลักการใช้จ่ายสำหรับนักสาธารณสุข กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักสาธารณสุข การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในชุมชนและยุทธศาสตร์พื้นฐานกับการทำงานเป็นทีม ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่เข้าร่วมอบรม สามารถเก็บสะสมหน่วยคะแนนที่ได้รับครั้งนี้ หัวข้อการเรียนรู้ละ ๗ หน่วยคะแนน เพื่อไปใช้เป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รายละเอียดตามโครงการอบรมและกำหนดการดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะความสามารถที่จะนำไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและบุคลากรด้านสาธารณสุขได้อย่างมาก ดังนั้น จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานของท่าน สมัครเข้าร่วมอบรมตามโครงการนี้ได้

/ โดยจะเปิด ...

โดยจะเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางเว็บไซต์สภาการสาธารณสุขชุมชน
www.ccph.or.th เมนู “รับสมัครอบรมออนไลน์” ตามกำหนดดังนี้

หัวข้อการเรียนรู้ที่	วันที่	หัวข้อการเรียนรู้	วันเปิดระบบ	วันปิดระบบ	วันสิ้นสุดการชำระเงิน	จำนวนรับสมัคร
๑	๑๙ กันยายน ๒๕๖๖	Health literacy ความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับนักสาธารณสุข	๑๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ หรือ จนกว่าจะ เต็ม จำนวน	๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ หรือ จนกว่าจะ เต็ม จำนวน	๑,๒๐๐
๒	๒๐ กันยายน ๒๕๖๖	บทบาทนักสาธารณสุขกับการปฏิบัติงานอนามัยชุมชน				
๓	๒๑ กันยายน ๒๕๖๖	สถิติประยุกต์สำหรับนักสาธารณสุข				
๔	๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	ความรู้พื้นฐานด้านระบาดวิทยา การควบคุมป้องกันโรคและการสอบสวนทางระบาดวิทยา				
๕	๒๕ กันยายน ๒๕๖๖	การพัฒนาผลงานนักสาธารณสุขด้วยการวิจัย				
๖	๒๖ กันยายน ๒๕๖๖	แนวทางการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและหลักการใช้จ่ายสำหรับนักสาธารณสุข				
๗	๒๗ กันยายน ๒๕๖๖	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักสาธารณสุข				
๘	๒๘ กันยายน ๒๕๖๖	การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในชุมชน				
๙	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	ยุทธศาสตร์พื้นฐานกับการทำงานเป็นทีม				

**** หมายเหตุ** ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละหัวข้อการเรียนรู้ มีผู้สมัครและชำระเงินครบ ๑,๒๐๐ คน อาจมีการปิดระบบก่อนเวลาที่กำหนด

โดยที่ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด หรือเครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบำรุงของสถานบริการสาธารณสุข หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่าน และอนุญาตให้บุคลากรดังกล่าวเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ครั้งนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพศาล บางชวด)

นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน

สำนักงานสภาการสาธารณสุขชุมชน

โทร ๐ ๒๕๕๑ ๙๑๘๖

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๙๑๘๗



ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๒/ว ๔๗๙

ถึง กรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานรัฐมนตรี
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑-๑๓

กระทรวงสาธารณสุข ขอส่งหนังสือสภาการสาธารณสุขชุมชน ด่วนที่สุด ที่ สธช. ๐๑/ ๑๐๔๔
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน” รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย จะเป็นพระคุณ



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองกลาง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๑๗๒

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๑๗๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@moph.go.th

ด่วนที่สุด

ผู้อำนวยการกองกลาง
เลขรับ 11696
วันที่ 22 ส.ค. 2566
เวลา 15.00

กลุ่มสารบรรณ
เลขรับ 13061
วันที่ 22 ส.ค. 2566
เวลา 11.17

กระทรวงสาธารณสุข
เลขรับ 43862
วันที่ 22 ส.ค. 2566
เวลา 10-56



ที่ สธช. ๐๑ / ๑๐๕๕

ห้องรองปลัดกระทรวงฯ
น.พ.ยงยศ ธรรมวุฒิ
เลขรับ 9201
วันที่ 23 ส.ค. 2566
เวลา 11.50

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

สภาการสาธารณสุขชุมชน
๘๘/๒๐ อาคาร ๕ ชั้น ๕ ตึก สป.สธ.
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอบรมฯ และกำหนดการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชนได้ดำเนินการจัดโครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน บุคลากรสาธารณสุขที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ได้พัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความรู้ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้รับความรู้และสร้างความเข้าใจในหัวข้อการเรียนรู้ ๙ หัวข้อการเรียนรู้ ดังนี้ Health literacy ความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับนักสาธารณสุข บทบาทนักสาธารณสุขกับการปฏิบัติงานอนามัยชุมชน สถิติประยุกต์สำหรับนักสาธารณสุข ความรู้พื้นฐานด้านระบาดวิทยา การควบคุมป้องกันโรคและการสอบสวนทางระบาดวิทยา การพัฒนาผลงานนักสาธารณสุขด้วยการวิจัย แนวทางการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและหลักการใช้จ่ายสำหรับนักสาธารณสุข กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักสาธารณสุข การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในชุมชนและยุทธศาสตร์พื้นฐานกับการทำงานเป็นทีม ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่เข้าร่วมอบรม สามารถเก็บสะสมหน่วยคะแนนที่ได้รับครั้งนี้ หัวข้อการเรียนรู้ละ ๗ หน่วยคะแนน เพื่อไปใช้เป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รายละเอียดตามโครงการอบรมและกำหนดการ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สภาการสาธารณสุขชุมชนใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครั้งนี้ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขในหน่วยงานสังกัดของท่านได้ทราบ และเข้าร่วมอบรมตามกำหนดการที่ระบุไว้ในโครงการอบรมดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลาและสามารถเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนจากงบประมาณต้นสังกัด หรือเครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบำรุงของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

/โดยจะเปิด ...

โดยจะเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางเว็บไซต์สภาการสาธารณสุขชุมชน
www.ccpb.or.th เมนู “รับสมัครอบรมออนไลน์” ตามกำหนดดังนี้

หัวข้อ การ เรียนรู้ที่	วันที่	หัวข้อการเรียนรู้	วันเปิด ระบบ	วันปิด ระบบ	วันสิ้นสุด การชำระ เงิน	จำนวน รับสมัคร
๑	๑๙ กันยายน ๒๕๖๖	Health literacy ความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับนักระบาดวิทยา	๑๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ หรือ จนกว่าจะ เต็ม จำนวน	๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ หรือ จนกว่าจะ เต็ม จำนวน	๑,๒๐๐
๒	๒๐ กันยายน ๒๕๖๖	บทบาทนักระบาดวิทยาในการปฏิบัติงาน อนามัยชุมชน				
๓	๒๑ กันยายน ๒๕๖๖	สถิติประยุกต์สำหรับนักระบาดวิทยา				
๔	๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	ความรู้พื้นฐานด้านระบาดวิทยา การควบคุม ป้องกันโรคและการสอบสวนทางระบาดวิทยา				
๕	๒๕ กันยายน ๒๕๖๖	การพัฒนาผลงานนักระบาดวิทยาด้วยการวิจัย				
๖	๒๖ กันยายน ๒๕๖๖	แนวทางการตรวจประเมิน การบำบัดโรค เบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและ หลักการैयाสำหรับนักระบาดวิทยา				
๗	๒๗ กันยายน ๒๕๖๖	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักระบาดวิทยา				
๘	๒๘ กันยายน ๒๕๖๖	การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีพ อนามัยในชุมชน				
๙	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	ยุทธศาสตร์พื้นฐานกับการทำงาน เป็นทีม				

**** หมายเหตุ** ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละหัวข้อการเรียนรู้ มีผู้สมัครและชำระเงินครบ
๑,๒๐๐ คน อาจมีการปิดระบบก่อนเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรด้านสาธารณสุข
ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานสังกัดของท่านทราบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้ง
หน่วยงานในสังกัด สธ. ทราบ
จะเป็นพระคุณ



(นายนำพล บัวตรี)

ผู้อำนวยการกองกลาง
๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖

สำนักงานสภาการสาธารณสุขชุมชน

โทร ๐ ๒๕๕๑ ๙๑๘๖

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๙๑๘๗ ผู้ประสานงาน นายชัยนิตขพงษ์ ดารากาม โทร ๐๒ ๕๕๑ ๙๑๘๖

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพศาล บางชวด)

นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน

ทราบ

ดำเนินการตามเสนอ



(นายยงยศ ธรรมวุฒิ)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ : เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สภาการสาธารณสุขชุมชน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะทำงานเพื่อสนับสนุนแนวทางการศึกษาต่อเนื่อง วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพื่อประโยชน์ ในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ระยะเวลาโครงการ : เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๖

(๑) หลักการและเหตุผล

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เป็นวิชาชีพด้านสุขภาพที่กระทำต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จึงมีความแตกต่างจากวิชาชีพสุขภาพอื่นที่มีอยู่ในประเทศ ซึ่งมีการบูรณาการกิจกรรมในการจัดบริการสาธารณสุขต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการผสมผสานต่อเนื่องและเชื่อมโยง เป็นองค์รวม ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งในส่วน การบริการทางการแพทย์ (Individual Care) ได้แก่ การบำบัดโรคเบื้องต้น การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย และการส่งต่อ การช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสุขภาพ และการบริการทางด้านสาธารณสุข (Collective Care) ได้แก่ การส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการควบคุมโรค การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์โดยการกระทำด้านการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการควบคุมป้องกันปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค และลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยมีชื่อเรียกบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้บริการสาธารณสุขเหล่านี้ว่า นักวิชาการสาธารณสุข หรือนักวิชาการสุขภาพศึกษา หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เรียกชื่ออื่น และนักสาธารณสุข หากว่าสำนักงาน ก.พ. กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักสาธารณสุขเป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเพิ่มเติมในสายงานวิชาการ ซึ่งบุคลากรสาธารณสุขดังกล่าว ปฏิบัติงานให้บริการทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน ท้องถิ่น ส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรม กอง และหน่วยบริการสุขภาพกว่าหมื่นแห่ง เช่น โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชน คลินิกชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต. กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข โรงงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาคเกษตรกรรม และภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการกีฬา อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในการดำเนิน กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นบทบาทที่สำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและ รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจากสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพเชิงบูรณาการครอบคลุมทั้งในส่วน ของการบริการทางการแพทย์ (Individual Care) และการบริการทางด้านสาธารณสุข (Collective Care) เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับชีวิตมนุษย์และอนามัยสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวาระสุดท้าย ของชีวิต ในภาวะสุขภาพที่ต่างกันทั้งภาวะสุขภาพดีจนถึงภาวะวิกฤติ และภัยคุกคามทางสุขภาพจากวิกฤต สิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจำเป็นต้องมีความรอบรู้ มีทักษะและความสามารถ ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และสังคม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องยึดปฏิบัติตาม หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง กับผู้รับบริการสาธารณสุข

/สำหรับ ...

สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้บุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจากสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ของสภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา ๒๘ ถึงมาตรา ๒๙) กฎหมายกำหนดให้ใบอนุญาตมีอายุไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและต่ออายุได้ครั้งละเท่ากับอายุใบอนุญาตตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนฯ แต่ไม่เกินครั้งละ ๕ ปี โดยในการต่อใบอนุญาตนั้นตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุใบอนุญาต ต้องเป็นหน่วยคะแนนที่เก็บสะสมไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยคะแนน ในระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตจนถึงวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ และหน่วยคะแนนสะสมดังกล่าว จะใช้เป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาต ได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นการสนับสนุนแนวทางการศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน นอกจากเพื่อประโยชน์ในการต่ออายุใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแล้ว ยังสามารถพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพต่อไปด้วย

(๒) วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสนับสนุนแนวทางการศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพื่อประโยชน์ในการต่ออายุใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความรู้ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

(๓) กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ โดยการอบรมระยะสั้น ๑ วัน กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ๙ หัวข้อการเรียนรู้ ๆ ละ ๑ วัน ๆ ละ ๑,๒๐๐ คน

กำหนดรูปแบบการจัดอบรมแบบ Online โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (กรม, กอง, สสจ., รพศ./รพท., รพช., รพ.สต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ โดยต้องชำระค่าลงทะเบียน คนละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้จากงบประมาณต้นสังกัด หรือเครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบำรุงของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
๒. คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ที่ปรึกษาสภาการสาธารณสุขชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน คณะทำงานดำเนินงานโครงการอบรมฯ เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโครงการอบรมจากสภาการสาธารณสุขชุมชน
๓. วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโครงการอบรมจากสภาการสาธารณสุขชุมชน

(๔) วิธีดำเนินการ

โดยการจัดให้มีอบรมระยะสั้นแบบออนไลน์ ๑ วัน จำนวน ๙ หัวข้อการเรียนรู้ ๆ ละ ๑ รุ่น รวม ๙ วัน

๑. จัดให้มีการอบรมพร้อมบรรยาย ตามหลักสูตรต่างๆ จำนวน ๙ หัวข้อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
๒. ประสานการดำเนินงานและกำหนดผู้รับผิดชอบในการเตรียมการจัดอบรม เช่น เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการอบรม สื่อที่สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งสถานที่จัดอบรม
๓. แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าร่วมอบรมตามที่กำหนด
๔. ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการที่กำหนด
๕. สรุปรวบรวมข้อมูล และติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดอบรมตามโครงการ

(๕) เนื้อหาหัวข้อการเรียนรู้ อบรมระยะสั้นแบบออนไลน์ ๑ วัน จำนวน ๙ หัวข้อการเรียนรู้ ๆ ละ ๑ วัน รวม ๙ วัน โดยมีการบรรยาย โดยมีรายละเอียดหัวข้อการเรียนรู้ ดังนี้

๑. Health literacy ความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับนักสาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	หัวข้อ	เนื้อหา	ผู้บรรยาย
๑๙ กันยายน ๒๕๖๖	๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> ● การทำงานความรอบรู้สุขภาพของนักสาธารณสุข ● การพัฒนาความรอบรู้สุขภาพในระบบบริการ ● การพัฒนาความรอบรู้สุขภาพในครอบครัว ชุมชนองค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> ● พัฒนาการความหมาย ● กรอบแนวคิด ● หลักการ รูปแบบ และ ผลลัพธ์ ● กรอบแนวคิด ● กลยุทธ์ รูปแบบ กลไกเพื่อการออกแบบ 	รศ.ชชนวนทอง ธนสุกาญจน์
	๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> ● การออกแบบโครงการ ● การพัฒนาตนเองในการทำงานเพื่อสร้างความรอบรู้ในพื้นที่รับผิดชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ตัวอย่างโครงการ และ การระบุผลลัพธ์สู่ความรอบรู้สุขภาพ ● ความรู้ ความสามารถ ที่นักสาธารณสุขพึงมีเพื่อการทำงานสร้างความรอบรู้สุขภาพ : กรณีศึกษา ● การประเมินความพร้อมของตนเองและการวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในการทำงานสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมความรอบรู้สุขภาพ 	

๒. บทบาทนักสาธารณสุขกับการปฏิบัติงานอนามัยชุมชน

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	หัวข้อ	เนื้อหา	ผู้บรรยาย
๒๐ กันยายน ๒๕๖๖	๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> บทบาทนักสาธารณสุขกับการปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> นิยามของคำว่า อนามัยชุมชน องค์ประกอบของงานอนามัยชุมชน การให้บริการอนามัยชุมชน บริการอนามัยชุมชนแบบเบ็ดเสร็จและเป็นองค์รวม (Comprehensive and Holistic Care) 	นายปริญญาจิตอร่าม
	๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> บทบาทนักสาธารณสุขกับการปฏิบัติงานอนามัยชุมชน(ต่อ) 		

๓. สถิติประยุกต์สำหรับนักสาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	หัวข้อ	เนื้อหา	ผู้บรรยาย
๒๑ กันยายน ๒๕๖๖	๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> สถิติประยุกต์สำหรับนักสาธารณสุข 	<ul style="list-style-type: none"> กระบวนการทางสถิติ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การตีความข้อมูล สถิติวิจัยเชิงพรรณนา สถิติวิจัยเชิงอนุมาน 	นายกฤตย์ดิวัฒน์ฉัตรทอง
	๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> สถิติประยุกต์สำหรับนักสาธารณสุข(ต่อ) 		

๔. ความรู้พื้นฐานด้านระบาดวิทยา การควบคุมป้องกันโรคและการสอบสวนทางระบาดวิทยา

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	หัวข้อ	เนื้อหา	ผู้บรรยาย
๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> ความรู้พื้นฐานด้านระบาดวิทยา 	<ul style="list-style-type: none"> นิยามและความหมายของระบาดวิทยา องค์ประกอบของระบาดวิทยา การศึกษาทางระบาดวิทยาเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์ การวัดทางระบาดวิทยา การควบคุมป้องกันโรค การสอบสวนทางระบาดวิทยา 	รศ.สุ่มทนากลางคาร
	๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> การควบคุมป้องกันโรคและการสอบสวนทางระบาดวิทยา 		

๕. การพัฒนาผลงานนักสาธารณสุขด้วยการวิจัย

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	หัวข้อ	เนื้อหา	ผู้บรรยาย
๒๕ กันยายน ๒๕๖๖	๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	● การพัฒนาผลงาน นักสาธารณสุข ด้วยการวิจัย	● ความหมายและประเภทของการ วิจัย ● การวิจัยเชิงปริมาณ	นายรัชกี สาริระ
	๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	● การพัฒนาผลงาน นักสาธารณสุข ด้วยการวิจัย (ต่อ)	● การวิจัยเชิงคุณภาพ ● การนำผลการปฏิบัติงานสู่การวิจัย ● การนำผลงานวิจัยไปพัฒนา ความก้าวหน้า	นายกฤตย์ตีวัฒน์ ฉัตรทอง

๖. แนวทางการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย
และหลักการใช้จ่ายสำหรับนักสาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	หัวข้อ	เนื้อหา	ผู้บรรยาย
๒๖ กันยายน ๒๕๖๖	๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	● แนวทางการตรวจ ประเมิน การบำบัด โรคเบื้องต้น การดูแลให้ความ ช่วยเหลือผู้ป่วย สำหรับ นักสาธารณสุข	● แนวทางการตรวจประเมิน ● แนวทางการบำบัดโรคเบื้องต้น ● แนวการดูแลให้ความช่วยเหลือ ● แนวทางและหลักการใช้จ่ายสำหรับ นักสาธารณสุข	นางจิรนนท์ ตุลชาติ
	๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	● หลักการใช้จ่าย สำหรับ นักสาธารณสุข		นางสาวกุลนาถ มากบุญ

๗. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักสาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	หัวข้อ	เนื้อหา	ผู้บรรยาย
๒๗ กันยายน ๒๕๖๖	๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	● กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ นักสาธารณสุข	● กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ● กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้าน สาธารณสุขกับการปฏิบัติงานของ นักสาธารณสุข	รศ.วราพจน์ พรหมสัถยพรต
	๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	● กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ นักสาธารณสุข (ต่อ)		

/๘. การดำเนินงาน ...

๘. การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในชุมชน

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	หัวข้อ	เนื้อหา	ผู้บรรยาย
๒๘ กันยายน ๒๕๖๖	๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	<ul style="list-style-type: none">การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน	<ul style="list-style-type: none">นิยามของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนสำหรับนักสาธารณสุขแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน	รศ.วรางคณา สวัสดิ์สวัสดิ์
	๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	<ul style="list-style-type: none">การดำเนินงานอาชีวอนามัยในชุมชน	<ul style="list-style-type: none">นิยามของงานอาชีวอนามัยในชุมชนสำหรับนักสาธารณสุขแนวทางการดำเนินงานอาชีวอนามัยในชุมชน	ผศ.วรกมล บุญโยธิน

๙. ยุทธศาสตร์พื้นฐานกับการทำงานเป็นทีม

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

วันที่	เวลา	หัวข้อ	เนื้อหา	ผู้บรรยาย
๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	<ul style="list-style-type: none">ยุทธศาสตร์พื้นฐานการทำงานสาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none">ความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์กับการดำเนินงานสาธารณสุขแนวทางพื้นฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข	นายกฤตย์ดิวัฒน์ ฉัตรทอง
	๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	<ul style="list-style-type: none">การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ	<ul style="list-style-type: none">ภาวะผู้นำในการทำงานของนักสาธารณสุขหลักการทำงานเป็นทีมและการบูรณาการทำงานด้านสาธารณสุขในชุมชน	

(๖) รายชื่อวิทยากร

- นายกฤตย์ดิวัฒน์ ฉัตรทอง กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
เลขที่ใบอนุญาต ๗
- นายปริญญา จิตอร่าม กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
เลขที่ใบอนุญาต ๘
- นายรัชกี สารีระ กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
เลขที่ใบอนุญาต ๘๗๒๑
- รองศาสตราจารย์วรพจน์ พรหมสัตย์พรต กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
เลขที่ใบอนุญาต ๑๔๔๓๙

/๕. รองศาสตราจารย์ ...

๕. รองศาสตราจารย์วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ใบอนุญาต ๑๔๓๐๖
๖. นางจिरินันท์ ตูลชาติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ใบอนุญาต ๒๕๗๘๙
๗. รองศาสตราจารย์สุ่มัทนา กลางคาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่ใบอนุญาต ๒๗๐๕๕
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรกมล บุญโยธิน มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. รองศาสตราจารย์ชະนวนทอง ธนสุกาญจน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐. นางสาวกุลนาถ มากบุญ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

(๗) ระยะเวลาและสถานที่อบรม

การจัดให้มีอบรมระยะสั้นแบบออนไลน์ ๑ วัน ช่วงเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. Health literacy ความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับนักสาธารณสุข ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖
๒. บทบาทนักสาธารณสุขกับการปฏิบัติงานอนามัยชุมชน ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖
๓. สถิติประยุกต์สำหรับนักสาธารณสุข ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖
๔. ความรู้พื้นฐานด้านระบาดวิทยา การควบคุมป้องกันโรคและการสอบสวนทางระบาดวิทยา
ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖
๕. การพัฒนาผลงานนักสาธารณสุขด้วยการวิจัย ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖
๖. แนวทางการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและ
หลักการใช้จ่ายสำหรับนักสาธารณสุข ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖
๘. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักสาธารณสุข ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖
๗. การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานอาชีวอนามัยสำหรับนักสาธารณสุข
ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖
๙. ยุทธศาสตร์พื้นฐานกับการทำงานเป็นทีม ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

(๘) งบประมาณ

๑. งบประมาณสำหรับการจัดอบรมตามโครงการนี้ มาจาก

- ๑.๑ ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ คนละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) สำหรับ
 - ๑.๑.๑ ค่าสถานที่
 - ๑.๑.๒ ค่าวิทยากร
 - ๑.๑.๓ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

/โดยที่ ...

โดยที่ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนการอบรมครั้งนี้ จากงบประมาณต้นสังกัด หรืองบประมาณเครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบำรุงของหน่วยงานบริการหรืองบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

๑.๒ งบประมาณสภาการสาธารณสุขชุมชน ปี ๒๕๖๖

๒. งบประมาณที่ได้รับสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมตามโครงการ ดังนี้

๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ที่ปรึกษาสภาการสาธารณสุขชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะทำงานเพื่อสนับสนุนแนวทางการศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเพื่อประโยชน์ในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนรวมทั้งค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถยนต์รับจ้าง (รถตู้ปรับอากาศ) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการอบรมครั้งนี้ เบิกจากงบประมาณตามข้อ ๑

๒.๒ ค่าตอบแทนวิทยากร เบิกจากงบประมาณตามโครงการอบรม ข้อ ๑

(๙) การประเมินผล

การประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม

(๑๐) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้รับการสนับสนุนแนวทางการศึกษาต่อเนื่อง วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เป็นประโยชน์ในการต่ออายุใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

๒. สมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Health literacy ความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับนักสาธารณสุข บทบาทนักสาธารณสุขกับการปฏิบัติงานอนามัยชุมชน ความรู้พื้นฐานด้านระบาดวิทยา การควบคุมป้องกันโรคและการสอบสวนทางระบาดวิทยา สถิติประยุกต์สำหรับนักสาธารณสุข การพัฒนาผลงานนักสาธารณสุขด้วยการวิจัย แนวทางการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้นและการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยสำหรับนักสาธารณสุข หลักการใช้ยาสำหรับนักสาธารณสุข การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน การดำเนินงานอาชีวอนามัยสำหรับนักสาธารณสุข กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักสาธารณสุข และยุทธศาสตร์พื้นฐานกับการทำงานเป็นทีม โดยสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

(๑๑) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. สภาการสาธารณสุขชุมชน
๒. คณะอนุกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุข
๓. คณะทำงานเพื่อสนับสนุนแนวทางการศึกษาต่อเนื่อง วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพื่อประโยชน์ ในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ

(ดร.กตยัตติวัฒน์ จิตรทอง)

ประธาน คณะทำงานเพื่อสนับสนุนแนวทางการศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน เพื่อประโยชน์ ในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายอเนก ทิมทับ)

เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติโครงการ

(นายไพศาล บางชวด)

นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน